



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๐๖๐

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๓ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑-๕

(นางสาวรณช สอยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ยกระดับ ป้องกันการ แพร่ระบาด โควิด-๑๙ สั่งปิด ๓๑ สถานที่เริ่ม ๒๖ เม.ย.นี้	แนวหน้า, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, matichon, thairath, dailynews, naewna, siamrath, khaosod, komchadluek, nationtv, mgronline, thansettakij, newtv, bangkokbiznews, thaipt, thaipublica, businesstoday, js๑๐๐, hoonsmart, innnews, springnews, mcot, thestandard, sanook, posttoday, thaipbs, prachachat, acnews, prachatai, banmuang, isranews, amarintv, tnnthailand, kapook, siamsport, hfocus, tnnthailand, fm๙๑bkk, pptvhd๓๖, brighttv, sondhitalk, liff.line, moneyandbanking, thebangkokinsight	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ พบการแพร่ระบาด เป็นวงกว้าง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการสอบสวนโรคพบการติดเชื้อ จากในที่ทำงาน ในครอบครัว และเกิดจากสถานที่สาธารณะมากขึ้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติออกประกาศปิดสถานที่และกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมรวม ๓๑ สถานที่ พร้อมกำหนดมาตรการให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่ออกนอกบ้าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔ เป็นต้นไป ดังนี้ (๑) โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร (๒) สวนสนุก สวนน้ำ ในและนอกห้างสรรพสินค้า (๓) สวนสัตว์ (๔) สถานที่เล่นสเก็ตบอร์ด โรลเลอร์เบรด (๕) โต๊ะสนุก โต๊ะบิลเลียด (๖) สถานที่ เล่นเกม ตู้เกม (๗) ร้านอินเทอร์เน็ต (๘) สระว่ายน้ำสาธารณะ (๙) สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส (๑๐) สถานที่ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ (๑๑) ฟิฟิธกันท์ (๑๒) ห้องสมุดสาธารณะ (๑๓) สถานรับเลี้ยงเด็ก (๑๔) สถานดูแลผู้สูงอายุ แบบไป-กลับ (๑๕) สนามมวย (๑๖) โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (๑๗) ร้านสัก หรือเจาะผิวหนัง (๑๘) โรงเรียนสอนลีลาศ (๑๙) สนามม้า (๒๐) ศูนย์พระเครื่อง (๒๑) สถานเสริมความงาม คลินิกลดน้ำหนัก (๒๒) สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า (๒๓) สนามแข่งขันทุกประเภท (๒๔) ห้องประชุม (๒๕) ห้องจัดเลี้ยง (๒๖) ห้างสรรพสินค้าเปิด ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐น. (๒๗) ร้านเสริมสวยให้เฉพาะตัด สระ ซอย และต้องไม่คนนั่งรอคิวในร้าน (๒๘) สนามกีฬาทุกประเภท (๒๙) สวนสาธารณะ ลานออกกำลังกาย (๓๐) ร้านสะดวกซื้อเปิด ๐๕.๐๐-๒๒.๐๐ น. และ (๓๑) ห้ามจัด กิจกรรมสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายภาพยนตร์ หรือรายการทีวี การประกอบ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรมหรือการพบปะผู้ใหญ่ เกิน ๒๐ คน ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิด เวลา ๑๑.๐๐-๒๐.๐๐ น. ร้านอาหารให้เปิด นั่งรับประทานถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. แต่ต้องเว้นระยะห่าง ๒ ม. หรือมีฉากกั้น จากนั้นให้ซื้อกลับถึงเวลา ๒๓.๐๐ น. ร้านสะดวกซื้อ เปิดเวลา๐๕.๐๐-๒๒.๐๐ น.	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับความเข้มข้นการ ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่ม ความเข้มข้นดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ โดยเฉพาะสถานที่ ที่พบการแพร่ระบาดเป็น กลุ่มก้อน รวมทั้งการเข้มงวด ตรวจสอบสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด และตรวจสอบ สถานบริการ สถานประกอบการ ในพื้นที่ที่ กทม.สั่งปิดมิให้ ฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๒	พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ใน Hospitel กทม./รพ.สนาม เอรಾವัด ๒	มติชน, ไทยรัฐ, matichon, thairath, dailynews, posttoday, prachachat, innews, thansettakij, ryt๙, js๑๐๐, mgronline, infoquest, thainews, bangkokbiznews, mcot, mgronline,	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามความพร้อมหอผู้ป่วย เฉพาะกิจ (Hospitel) โรงพยาบาลสิรินธร ณ โรงแรม Elegant Airport Hotel ถนนกาญจนาภิเษก เขตประเวศว่า กทม.ได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย โควิด-๑๙ ที่มีจำนวนมากขึ้น โดยเปลี่ยนโรงแรมให้เป็น Hospitel สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานโรงแรมที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานให้เป็น Hospitel สำหรับโรงแรม Elegant Airport Hotel เขตประเวศ เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจแห่งแรกของ กทม.เป็นอาคาร ๗ ชั้น ๒ อาคาร อาคารหนึ่ง เปิดให้บริการเป็นสถานกักตัวของรัฐ State Qualantine (SQ) อีกอาคารจะเปิดเป็น Hospitel มีห้องพักทั้งหมด ๒๓๐ ห้อง สามารถดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลตลอด ๒๔ ชม. ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ จะต้องเป็นหลักเกณฑ์ครบทั้ง ๕ ข้อดังนี้ (๑) ผู้ป่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว ๔- ๗ วันและมีผลภาพถ่ายรังสีปอด (Chest x-ray) คงที่ กรณีเป็นผู้ป่วยใหม่ต้องเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด ที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี ไม่มีอาการและไม่มีความเสี่ยง/ภาวะอื่นร่วม โดยที่ผลการถ่ายภาพรังสีปอดปกติ (๒) ผู้ป่วยยินดีให้ความร่วมมือสามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว และไม่มี ความเสี่ยงทางจิตเวช (๓) ผู้ป่วยไม่มีไข้ กรณีที่มีโรคประจำตัวต้องควบคุมอาการ ได้ดี มีเพียงยารับประทาน (๔) ต้องจัดยามาพร้อมสำหรับให้ผู้ป่วยรับประทาน ด้วยตนเองจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์ (๕) โรงพยาบาลต้นทางยินดี รับผู้ป่วยกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลต้นทาง หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะทยอยรับผู้ป่วยเข้าพักตั้งแต่วันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔ เป็นต้นไป</p> <p>- ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาล (รพ.) เอรಾವัด ๒ ที่ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก ติดตามการทำงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายหลังเปิดให้บริการ รับผู้ป่วยโควิด-๑๙ โดยได้ตรวจระบบและขั้นตอนในการดูแลผู้ป่วย พร้อมมอบ สิ่งของเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และกำชับให้บุคลากรทางการแพทย์ ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ อย่างใกล้ชิด อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยๆ และเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดตั้ง Hospitel รองรับผู้ป่วยโรค โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมให้บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) และโรงพยาบาลสนามของ กทม. เพื่อรองรับผู้ป่วย โควิด-๑๙ ที่ไม่มีอาการ</p>
๓	ผู้บริหาร กทม. ตรวจสอบกม.กีฬาเฉลิมพระเกียรติ	เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, ไทยรัฐ, maticho, dailynews,	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่สำรวจการจัดตั้งโรงพยาบาล (รพ.) สนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุว่า จากการสำรวจพบสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ มีอาคาร</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- สำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็น รพ.สนามเพิ่มเติมรองรับผู้</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่ม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	เขตทุ่งครุ เตรียมปรับปรุง เป็น รพ.สนามเพิ่มเติม	innnews, posttoda, thairath, siamrath, bangkokbiznews, newtv, prachachat, naewna, innnews, m2fnews, mcot, sondhitalk, ryt๙, infoquest, mgronline, thaipost, sanook, thebangkokinsight, innews, js๑๐๐	โรงยิมฯ ๔ อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๔๐๐ เตียง เบื้องต้น มอบหมายสำนักการโยธา (สนย.) สำรวจพื้นที่และออกแบบการปรับปรุงอาคารให้เป็น รพ.สนาม ซึ่งหากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังเพิ่มขึ้นอีก จะได้ดำเนินการปรับปรุงทันที เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่อาจจะมีจำนวนมากขึ้น สำหรับ รพ.สนาม กทม.ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย ๑,๗๐๐ เตียง ประกอบด้วย รพ.ผู้สูงอายุ บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ ๑,๐๐๐ เตียง ครองเตียง ๔๓๕ เตียง ยังว่างอยู่ ๕๖๕ เตียง รพ.ราชพิพัฒน์ ๒๐๐ เตียง ครองเตียง ๑๙๓ เตียง ยังว่างอยู่ ๗ เตียง รพ.เอราวัณ ๑ (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) ๑๐๐ เตียง ครองเตียง ๖๔ เตียง ยังว่างอยู่ ๓๖ เตียง และ รพ.เอราวัณ ๒ (บางกอกอารีนา) ๔๐๐ เตียง ครองเตียง ๙๑ ยังว่างอยู่ ๓๐๙ เตียง รวมครองเตียง ๗๘๓ เตียง เตียงคงเหลือ ๙๑๗ เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ เม.ย.๖๔)	ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชน ไร้ที่นอน รวมทั้งช่องทางการประสานหาเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาตามระดับของอาการ
๔	กทม.ปรับแผน สายด่วน ๑๖๖๙ เพิ่มคู่สาย- ให้ จนท.เวรติก มาสมทบ	มติชน, ไทยรัฐ, banmuang, matichon, bangkokbiznews, mcot, fm๙๑bkk, posttoday, thairath, thansettakij, thereporters, mgronline	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่เพิ่มขึ้น จึงมีประชาชนจำนวนมากโทรติดต่อสายด่วน ๑๖๖๙ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) โดยเฉลี่ยมีสายเข้าวันละ ๓,๕๐๐ สาย ซึ่งมีทั้งสายขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วไป และสายที่ขอเข้ารับการรักษาโรคโควิด-๑๙ ที่โรงพยาบาล (รพ.) สังกัด กทม. ทำให้ประชาชนต้องรอคิวนาน ผว.กทม.จึงได้สั่งการให้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อรับข้อมูลจากผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และส่งต่อให้ได้เข้ารับการรักษาใน รพ.ให้เร็วที่สุด จึงได้เพิ่มจำนวนคู่สายให้มากขึ้น พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่จากผลิตภัณฑ์มาช่วยเพิ่มเติม ในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ที่มีปริมาณสายโทรเข้าหนาแน่น และเตรียมจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะกิจเพื่อประสานงานช่วยเหลือในการรับผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะ โดยจะอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถตอบข้อซักถาม คัดกรองอาการ และแนะนำผู้ป่วยได้ คาดจะให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้น	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสายด่วน ๑๖๖๙ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ)	- สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการให้บริการรับข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ตกค้างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospital ของ กทม. ผ่านสายด่วน ๑๖๖๙
๕	กทม.เตรียม วัคซีน ๕ แสนโดส เตรียมฉีด ปชช. ๓ กลุ่มเสี่ยง มิ.ย.นี้	innews, siamrath, bangkokbiznews, matichon, posttoday, infoquest, innnews, khaosod, thestandard,	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปล.กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อหารือแนวทางการวางแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนฯ ในระยะที่ ๒ (มิ.ย.- ธ.ค.๖๔)	<u>ด้านบวก</u> - จัดทำแผนให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักการแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกัน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		dailynews	โดยวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่จะได้รับในเดือน มิ.ย.นี้ เป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกา ซึ่ง กทม.จะขอจัดสรรวัคซีน ๕๐๐,๐๐๐ โดส สำหรับเข็มที่ ๑ ให้ ๓ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ (๑) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (๒) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-๑๙ และ (๓) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ กทม.ได้หารือถึงการกำหนดจุดให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล (รพ.) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน เบื้องต้นกำหนดไว้ ๙ แห่ง ดังนี้ (๑) SCG บางซื่อ (๒) เซ็นทรัลลาดพร้าว (๓) True Digital Park (๔) รัชญาพาร์ค (๕) เดอะมอลล์บางกะปิ (๖) โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง (๗) เซ็นทรัลปิ่นเกล้า (๘) เดอะมอลล์บางแค และ (๙) โลตัส สาขามีนบุรี ซึ่งทั้ง ๙ แห่ง สามารถให้บริการได้วันละประมาณ ๑๔,๐๐๐ คน	- เพิ่มจุดให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	โควิด-๑๙ ให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ตามแผนที่กำหนด
๖	กทม.เพิ่มรถเพิ่มรอบรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-๑๙ แนะนำวิธีเดินทางไป รพ.สนามเอง	แนวหน้า, matichon, js๑๐๐, naewna, dailynews, m๒๖news, thestandard, ryt๙, tnnthailand, innnews, posttoday, sanook, infoquest, springnews, bangkokbiznews, prachachat, trueid	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปล.กทม. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยโทรสายด่วนศูนย์เอร์วีน ๑๖๖๙ ขอให้นำส่งโรงพยาบาลจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการนำส่งผู้ป่วยให้เข้าระบบการรักษา รวมทั้งแก้ปัญหาผู้ป่วยตกค้าง จึงได้มอบหมายสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต ๕๐ เขต จัดเตรียมรถสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนให้แก่รพ.ของศูนย์เอร์วีน อย่างน้อยเขตละ ๑ คัน ออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศูนย์เอร์วีนประสานงาน โดยไม่จำกัดจำนวนรอบการรับ-ส่ง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ เม.ย.๖๔ เป็นต้นมา ซึ่งได้ทยอยรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตประสานมูลนิธิและอาสาสมัครในพื้นที่มีรถและประสงค์จะให้การสนับสนุนรับส่งผู้ป่วยโควิด ให้แจ้งความประสงค์กับสำนักงานเขตพื้นที่ โดยก่อนที่จะออกปฏิบัติงาน กทม.จะจัดอบรมซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดเตรียมรถ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรับส่งผู้ป่วย ข้อพึงระวัง และระบบการประสานงานกับศูนย์เอร์วีนให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกรณีที่มีผู้ติดเชื้อและประสงค์จะเดินทางไปโรงพยาบาล (รพ.) สนามด้วยตนเอง หากจะเดินทางไปรับการรักษาด้วยรถยนต์ส่วนตัวให้แจ้งไปยังสายด่วน ๑๖๖๙ ศูนย์เอร์วีน กทม. ก่อน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด - ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติในการเดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามด้วยตนเองแก่ประชาชน	- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด รวมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติในการเดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามด้วยตนเองแก่ประชาชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-			และควรเตรียมเอกสารผล LAB ยืนยันการติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้พร้อม และหากมีผู้ขับรถให้ แนะนำผู้ติดเชื้อและผู้ขับขี่รถปฏิบัติ ดังนี้ ให้มีฉากกั้นระหว่างคนขับและผู้ติดเชื้อ ใส่หน้ากากอนามัย ๒ ชั้น เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างกันให้มากที่สุด เปิดกระจกและปิดเครื่องปรับอากาศ คนขับและผู้ติดเชื้อให้นั่งทแยงมุมคนละฝั่ง ส่องว่งเส้นทางก่อนออกเดินทางโดยใช้เวลาเดินทางไม่ควรเกิน ๓๐ นาที เมื่อเดินทางไปยังจุดที่กำหนดให้นั่งคอยในรถ จากนั้นให้โทรประสานเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการรักษาตามช่องทางของ รพ.ต่อไป		
๗	ป.กท.ย้า สวมหน้ากาก อนามัย ตลอดเวลา หลังพบผู้ติดเชื้อ ส่วนใหญ่ เชื่อมโยงกับ ผู้ป่วยยืนยัน ก่อนหน้า	matichon, fm๙๑๖kk, m๒fnews, mcot, thaich๘, prachachat, banmuang, newtv	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่กระจายทั่วพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขตของกรุงเทพฯ จากการสอบสวนโรคพบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีความเสี่ยงเชื่อมโยงกับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า โดยแพร่กระจายในสถานที่พักอาศัย ที่ทำงาน ในภาคราชการและสำนักงานบริษัทเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน พบการติดเชื้อจากการไปในสถานที่ชุมชน กทม.มีความกังวลและห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๕ และขอความร่วมมืองดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และใช้การประชุมออนไลน์ นอกจากนี้ ขอให้มีระบบคัดกรองและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงานอย่างรัดกุม หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ชุมนุมคน หรือที่มีคนแออัด และที่สำคัญคือเข้มงวดเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หรืออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในห้องที่มีระบบปรับอากาศ และต้องสวมอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกต้องทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกต้องทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙
๘	๕๐ เขต กท.ม. งตบริการ งานทะเบียน แก่แรงงาน ต่างด้าว	posttoday, thebangkokinsight, dailynews	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้ ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ให้บริการเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. งานทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด - ตาย และให้บริการตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	<u>ด้านบวก</u> - กำหนดแนวทางให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในสำนักงานเขต ๕๐ เขต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด	- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการงานด้านทะเบียน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-	ทุกกรณี		ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะกรณีบัตรหาย งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการตรวจ คัดและรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป สำหรับในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด - ตาย รวมทั้งดัดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดกรณีปกติ และการแจ้งตาย) ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ออกสารหลักฐานทางการทะเบียนให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณีไปอย่างไรก็ตาม ให้พิจารณากำหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อให้บริการและไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ นอกจากนี้ ได้กำชับ ๕๐ สำนักงานเขต พิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มาใช้บริการ โดยให้นำระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) มาใช้ในการบริหารจัดการจำนวนผู้มาขอรับบริการ และนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ "ไทยชนะ" มาใช้อย่างเคร่งครัด	ของโรคโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ	ที่สำนักงานเขตในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย รวมทั้งดัดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดกรณีปกติ และการแจ้งตาย) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์